

การจัดทำแผนชั้นเรียนของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2568

นำเสนอเมื่อ : 15 ต.ค. 2567

การจัดทำแผนชั้นเรียนของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2568

เรื่อง การจัดทำแผนชั้นเรียนของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๘

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทุกเขต

อ้างถึง หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๖/ว ๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๕

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตและสถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง ดำเนินการจัดทำแผนชั้นเรียนของสถานศึกษา เพื่อใช้เป็นแนวทางในการกำหนดเป้าหมายการรับนักเรียน เป็นแนวทางในการจัดหาที่เรียนให้กับนักเรียนตัวป้อนได้มีที่เรียนทุกคน เป็นข้อมูลสำหรับการขอย้ายชั้นเรียนและการเลิกขยายชั้นเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตลอดจนใช้เป็นกรอบในการจัดตั้งจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบลงทุนสำหรับอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่น โดยแผนชั้นเรียนเต็มรูป ระยะ ๕ ปี (ปีการศึกษา ๒๕๖๕ - ๒๕๖๙) กำหนดให้สถานศึกษา จัดทำเพียงครั้งเดียว (ซึ่งสถานศึกษาทุกแห่งได้จัดทำแล้วเสร็จเมื่อเดือนมกราคม ๒๕๖๗) สำหรับแผนชั้นเรียนรายปีกำหนดให้สถานศึกษาจัดทำให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปี ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

ในการนี้ เพื่อให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีข้อมูลในการบริหารจัดการศึกษา โดยมีข้อมูลแผนการจัดชั้นเรียนรายปีของสถานศึกษาในสังกัดที่เป็นปัจจุบัน สอดคล้องกับประชากรวัยเรียน ที่เป็นตัวป้อนในการรับนักเรียนของแต่ละพื้นที่ จึงขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

ขั้นตอนที่ ๑ แจ้งสถานศึกษาในสังกัดดำเนินการจัดทำแผนชั้นเรียนรายปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๘ ทางระบบจัดเก็บข้อมูลแผนชั้นเรียนฯ <https://Classroomplan.bopp-obec.info> เมนู "แผนชั้นเรียนรายปี" ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

ขั้นตอนที่ ๒ ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำกับ ติดตาม ตรวจสอบข้อมูลแผนชั้นเรียน และรับรองข้อมูลแผนชั้นเรียนรายปีของสถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง ทางระบบจัดเก็บข้อมูลแผนชั้นเรียนฯ เมนู "การยืนยันข้อมูล" ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๗

ทั้งนี้ สามารถศึกษาแนวทางการจัดทำแผนชั้นเรียนของสถานศึกษา ได้จากคู่มือฯ รายละเอียดตาม QR Code ที่แนบท้ายมานี้ หรือ [คลิกที่นี่](#)

ด่วนที่สุด
ที่ ศธ ๐๔๐๐๖/ว ๕๓๖๔



สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง การจัดทำแผนชั้นเรียนของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๘

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทุกเขต

อ้างถึง หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๖/ว ๒๙๘๕
ลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๕

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตและสถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง ดำเนินการจัดทำแผนชั้นเรียนของสถานศึกษา เพื่อใช้เป็นแนวทางในการกำหนดเป้าหมายการรับนักเรียน เป็นแนวทางในการจัดหาที่เรียนให้กับนักเรียนตัวป้อน ได้มีที่เรียนทุกคน เป็นข้อมูลสำหรับการขอขยายชั้นเรียนและการเลิกขยายชั้นเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตลอดจนใช้เป็นกรอบในการจัดตั้งจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบลงทุนสำหรับอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่น โดยแผนชั้นเรียนเต็มรูป ระยะ ๕ ปี (ปีการศึกษา ๒๕๖๕ - ๒๕๖๙) กำหนดให้สถานศึกษาจัดทำเพียงครั้งเดียว (ซึ่งสถานศึกษาทุกแห่งได้จัดทำแล้วเสร็จเมื่อเดือนมกราคม ๒๕๖๗) สำหรับแผนชั้นเรียนรายปี กำหนดให้สถานศึกษาจัดทำให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปี ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

ในการนี้ เพื่อให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีข้อมูลในการบริหารจัดการศึกษา โดยมีข้อมูลแผนการจัดชั้นเรียนรายปีของสถานศึกษาในสังกัดที่เป็นปัจจุบัน สอดคล้องกับประชากรวัยเรียน ที่เป็นตัวป้อนในการรับนักเรียนของแต่ละพื้นที่ จึงขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้

ขั้นตอนที่ ๑ แจ้งสถานศึกษาในสังกัดดำเนินการจัดทำแผนชั้นเรียนรายปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๘ ทางระบบจัดเก็บข้อมูลแผนชั้นเรียนฯ <https://classroomplan.bopp-obec.info> เมนู “แผนชั้นเรียนรายปี” ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

ขั้นตอนที่ ๒ ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำกับ ติดตาม ตรวจสอบข้อมูลแผนชั้นเรียน และรับรองข้อมูลแผนชั้นเรียนรายปีของสถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง ทางระบบจัดเก็บข้อมูลแผนชั้นเรียนฯ เมนู “การยืนยันข้อมูล” ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๗

ทั้งนี้ สามารถศึกษาแนวทางการจัดทำแผนชั้นเรียนของสถานศึกษา ได้จากคู่มือฯ รายละเอียดตาม QR Code ที่แนบท้ายมานี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายพัฒนะ พัดแห้วศิลป์)

รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กลุ่มวิจัยและพัฒนานโยบาย

โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๘๔๐ ๐ ๒๒๘๐ ๕๕๓๐

“เรียนดี มีความสุข”



ที่มา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน